

Số: /KH-BCĐCĐS

Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số**  
**Sở Công Thương giai đoạn 2023-2025**

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2025 với các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số lĩnh vực Công Thương nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của UBND tỉnh.

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao nhằm hỗ trợ, phát triển, tạo sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành trong thực hiện chuyển đổi số; giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời đề xuất với Ban Giám đốc tham mưu với UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chính sách và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chuyển đổi số ngành Công Thương.

**II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

(Cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm cấp cho Sở Công Thương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Trưởng Ban chỉ đạo**

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị và các Thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan để triển khai

thực hiện Kế hoạch này.

- Xem xét, phê duyệt kế hoạch, các giải pháp hoạt động của Ban chỉ đạo.

## **2. Phó Trưởng Ban chỉ đạo**

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, số hóa cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số lồng ghép với các hoạt động chuyên môn cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao.

## **3. Các Thành viên Ban chỉ đạo**

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban; tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác điều hành, tổ chức thực hiện hoạt động chuyển đổi số Sở Công Thương và theo sự phân công của Trưởng ban.

- Tham mưu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với các hoạt động chuyên môn, chuyển đổi số trên lĩnh vực của phòng, đơn vị mình quản lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao.

- Nắm tình hình, đánh giá kết quả chuyển đổi số trong lĩnh vực phụ trách; thông tin về thư ký tổng hợp phục vụ thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo hàng năm.

## **4. Thành viên là Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo tỉnh, thư ký Ban chỉ đạo của Sở**

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và điều phối sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện Kế hoạch. Phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung và tài liệu các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo về tình hình và kết quả triển khai chuyển đổi số lĩnh vực Công Thương về Ban Chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Công Thương, yêu cầu Phó Trưởng Ban chỉ đạo, các Thành viên và Thư ký nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Thành viên BCD;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

**TRƯỞNG BAN**

**GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG**  
**Hoàng Văn Quảng**

**Phụ lục**  
**CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SCT ngày / 12/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương)*

<b>TT</b>	<b>Nhiệm vụ</b>	<b>Thành viên chủ trì</b>	<b>Thành viên phối hợp</b>	<b>Thời gian</b>
	Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.	Trưởng Ban chỉ đạo: Hoàng Văn Quảng	Các Phó trưởng Ban và Thành viên BCĐ	Hàng năm
	Tổ chức triển khai Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025	Trưởng, phó phòng QLTM	Các Thành viên BCĐ	2023-2025
	Vận hành, phát huy hiệu quả sàn thương mại điện tử hatiplaza.com	Trưởng, phó phòng QLTM	Các Thành viên BCĐ	2023-2025
	Số hóa cơ sở dữ liệu lĩnh vực thương mại	Trưởng, phó phòng QLTM	Các Thành viên BCĐ	2023-2024
	Cập nhật cơ sở dữ liệu lĩnh vực thương mại lên bản đồ số Công Thương	Trưởng, phó phòng QLTM	Các Thành viên BCĐ	2024
	Tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số trên lĩnh vực thương mại	Trưởng, phó phòng QLTM	Các Thành viên BCĐ	2024
	Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.	Giám đốc, PGĐ Trung tâm KC&XTTM	Các Thành viên BCĐ	2024
	Tổ chức triển lãm trực tuyến sản phẩm chủ lực tỉnh Hà Tĩnh	Giám đốc, PGĐ Trung tâm KC&XTTM	Các Thành viên BCĐ	2023-2024
	Số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh trên hệ thống xúc tiến thương mại quốc gia	Giám đốc, PGĐ	Các Thành viên BCĐ	2024

		Trung tâm KC&XTTM		
	Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án phát triển kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1753/QĐ-BCT ngày 6/7/2023.	Trưởng BCD: Hoàng Văn Quảng	Các Phó trưởng Ban và Thành viên BCD	2023-2025
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị, sự tích cực tham gia của các đoàn thể thuộc sở trong thực hiện chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với việc triển khai các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển lĩnh vực ngành Công Thương.	Các Phó trưởng Ban và Thành viên BCD	Trưởng BCD: Hoàng Văn Quảng	2023-2025
	Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương.	Các Phó trưởng Ban và Thành viên BCD	Trưởng BCD: Hoàng Văn Quảng	2023-2025
	Đề xuất các giải pháp, biện pháp để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao nhằm hỗ trợ, phát triển, tạo sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành trong thực hiện chuyển đổi số. Giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời đề xuất với Ban Giám đốc tham mưu với UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.	Các Thành viên BCD	Các Phó Trưởng BCD	2023-2025
	Ban hành Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh.	Trưởng BCD: Hoàng Văn Quảng	Các Phó trưởng Ban và Thành viên BCD	2023-2025
	Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương; triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; an toàn thông tin; tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; gửi nhận văn bản điện tử; hệ thống thông tin tổng hợp, báo cáo; hệ thống dịch vụ công	Chánh văn phòng sở và chuyên trách CNTT, thư ký BCD	Các Phó trưởng Ban	2023-2025

	trực tuyến.			
	Hệ thống Giám sát và Điều hành thông minh - IOC (Hệ thống bản đồ số ngành Công Thương); hệ thống thu thập và quản lý XNK Hà Tĩnh	Trưởng, phó phòng QLTM	Các Thành viên BCĐ	2024
	Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương (cơ sở dữ liệu quản lý về hạ tầng điện; Cụm công nghiệp ...); Nâng cấp Trang TTĐT của Sở phục vụ chuyển đổi số	Chuyên trách CNTT, thư ký BCĐ	Các Phó trưởng Ban	2024
	Tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cụm công nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.	Trưởng phòng QLCN	Các Phó trưởng Ban	2023-2025
	Tham mưu, tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý năng lượng.	Trưởng phòng QLNL	Các Phó trưởng Ban	2023-2025
	Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động giám sát, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn đối với các nhà máy điện, trạm biến áp, hệ thống lưới điện, hồ chứa nhà máy thủy điện; hướng đến tối đa hóa, tự động hóa lưới điện và cung cấp dịch vụ cung ứng điện thông minh	Trưởng phòng QLNL	Các Phó trưởng Ban	2023-2025
	Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu, rộng đến người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số trên lĩnh vực công thương	Chánh thanh tra và chuyên trách CNTT, thư ký BCĐ	Các thành viên BCĐ	2023
	Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số; thương mại điện tử cho người dân, doanh nghiệp để ứng dụng vào hoạt động sản xuất, giao dịch trực tuyến trên lĩnh vực công thương	Trưởng các phòng CM, Trung tâm KC&XTTM, Chánh Văn phòng	Các Phó trưởng Ban	2024
	Nâng cấp, đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, kết nối mạng LAN và Internet băng rộng	Chánh văn phòng sở và chuyên trách CNTT, thư ký BCĐ	Các Phó trưởng Ban	2023-2025
	Triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến	Chánh văn phòng sở và chuyên trách CNTT, thư ký BCĐ	Các Phó trưởng Ban	2023-2025